

บทที่ 6

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

6.1 สรุปผลการวิจัย

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ สรุปได้ดังนี้

นักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง กล่าวคือร้อยละ 52.7 และ 47.3 ตามลำดับ แสดงว่าเพศชายนิยมลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่ต้องอาศัยการติดตามข่าวสาร สถานการณ์ทั้งทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจที่ใช้เป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจในการซื้อขายหลักทรัพย์ จากโครงสร้างเดิมของสังคมไทยที่เพศชายมักจะเป็นผู้นำครอบครัวติดตามข่าวสารและมีการตัดสินใจรวดเร็วและแม่นยำเป็นรากฐานเดิมอยู่แล้ว ดังนั้น จึงส่งผลให้เพศชายเข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์มากกว่าเพศหญิง ส่วนใหญ่จะมีอายุระหว่าง 25-36 ปี ซึ่งเป็นวัยผู้ใหญ่ตอนต้นที่ประกอบอาชีพและมีรายได้รวมถึงเงินออมเป็นของตนเอง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ 59.4 และระดับปริญญาโท ร้อยละ 25.4 ซึ่งถือเป็นผู้ที่มีการศึกษาระดับสูงที่เข้ามาลงทุนแข่งขันทำธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์ ส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทและทำธุรกิจส่วนตัวร้อยละ 57.0 และ 19.1 ตามลำดับ ซึ่งมีรายได้ประจำที่สูงและแน่นอน มีสถานภาพยังโสดและสมรสแล้วในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน คือร้อยละ 47.3 และ 46.1 ตามลำดับ

สำหรับผู้ที่มีสมรสแล้ว อาชีพของกลุ่มสมรสส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานบริษัทร้อยละ 33.1 และประกอบธุรกิจส่วนตัว 22.0 ตามลำดับ ซึ่งถือว่าเป็นอาชีพที่มีรายได้ประจำที่สูงและแน่นอน เป็นปัจจัยเสริมให้นักลงทุนมีความมั่นใจในการเข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์มากยิ่งขึ้นมีรายได้เฉลี่ยโดยรวมต่ำกว่า 50,000 บาท ซึ่งถือเป็นผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยระดับกลางเปิดบัญชีเงินสดกับบริษัทหลักทรัพย์มากถึงร้อยละ 93.0 ลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์กิเม็ง (ประเทศไทย) จำกัด มากที่สุดถึงร้อยละ 37.9 รองลงมาบริษัทหลักทรัพย์แอดคินซัน จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ แอดไวเซอร์ จำกัด ในสัดส่วนที่เท่ากันคือ ร้อยละ 25.5

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อย

อัตราดอกเบี้ยในประเทศมีผลต่อการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยมากที่สุด รองลงมาเป็นการดำเนินการของบริษัทและฐานะการเงินของบริษัท และการวิเคราะห์ผลประกอบการบริษัท ขณะที่กลุ่มเพื่อนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยน้อยที่สุด

การลงทุนของนักลงทุนรายย่อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

นักลงทุนส่วนใหญ่เข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เพราะหวังผลตอบแทนที่มากกว่าดอกเบี้ย รองลงมาเพื่อหวังผลกำไร เงินปันผล สำหรับสิทธิในหุ้นเพิ่มขึ้นและผลประโยชน์ทางภาษีนักลงทุนให้ความสนใจน้อยที่สุดในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน

สำหรับระยะเวลาที่มาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนส่วนใหญ่มากกว่า 5 ปี รองลงมาเข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ต่ำกว่า 1 ปี จำนวนเงินที่ซื้อขายหุ้นของนักลงทุนเฉลี่ยต่อวันอยู่ระหว่าง 100,001-300,000 บาท มากที่สุดจำนวนรองลงมาต่ำกว่า 100,000 บาท ลงทุน 500,001 บาท และ 300,001 – 500,000 บาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาจำนวนครั้งที่ซื้อขายหุ้นใน 1 สัปดาห์ ปรากฏว่า นักลงทุนส่วนใหญ่ซื้อขายหุ้น 1-5 ครั้งมากที่สุด รองลงมา 6-10 ครั้ง

สำหรับจำนวนหลักทรัพย์ที่นักลงทุนถือครองมากที่สุดในช่วงเวลา 1 เดือน ปรากฏว่า นักลงทุนถือครองต่ำกว่า 5 หลักทรัพย์มากที่สุด รองลงมาถือครองระหว่าง 6-10 หลักทรัพย์ ขณะที่ถือครองหุ้นระหว่าง 11-15 หลักทรัพย์ และ 16 หลักทรัพย์ขึ้นไปมีนักลงทุนถือครองหุ้นน้อยที่สุดในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน

นักลงทุนส่วนใหญ่ถือครองหลักทรัพย์เป็นเวลา 1 สัปดาห์มากที่สุดรองลงมาคือ 2-4 สัปดาห์ เมื่อพิจารณาข้อมูลข่าวสารที่นักลงทุนใช้ในการตัดสินใจซื้อขายหุ้นพบว่าข้อมูลข่าวสารจากโบรกเกอร์มีส่วนช่วยในการตัดสินใจมากที่สุดรองลงมาคือโทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน และสำหรับข้อมูลข่าวสารที่ช่วยในการตัดสินใจให้นักลงทุนซื้อขายหุ้นน้อยที่สุดคือวิทยุ และอื่น ๆ อาทิเช่น บทวิเคราะห์ งานวิจัย และเพื่อน

นักลงทุนส่วนใหญ่ที่เข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จะใช้เงินออมของตนเอง ในขณะที่ไม่มีนักลงทุนกู้เงินสถาบันการเงินเพียงอย่างเดียวในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แต่จะมีการใช้เงินออมของตนเอง และเงินกู้ของสถาบันการเงินควบคู่กันไปด้วยจะเป็นนักลงทุนระยะสั้นเพื่อเก็งกำไรรองลงมาเป็นนักลงทุนระยะยาว ขณะที่มีการลงทุนระยะสั้นเพื่อเก็งกำไรและลงทุนระยะยาวควบคู่กัน ส่วนใหญ่นักลงทุนยังไม่ได้สรุปผลการลงทุน

กลุ่มหลักทรัพย์ที่นักลงทุนนิยมลงทุน

กลุ่มหลักทรัพย์ที่นักลงทุนนิยมลงทุน 3 อันดับ ได้ กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ กลุ่มธนาคาร และกลุ่มสื่อสาร ในขณะที่นักลงทุนให้ความสนใจซื้อขายกับกลุ่มอื่น ๆ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ กลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์น้อย

สถานภาพส่วนบุคคล (เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้) มีความสัมพันธ์ต่อการลงทุนของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่

6.2 ข้อเสนอแนะ

1. นักลงทุนรายย่อยถือครองหลักทรัพย์เพียง 1-2 สัปดาห์ แสดงให้เห็นถึงความวิตกกังวลในการถือครองหลักทรัพย์นั้นเป็นระยะเวลาสั้น จะทำให้หลักทรัพย์ที่ถือครองมีมูลค่าที่ลดลง จนกระทั่งประสบภาวะขาดทุนมากที่สุด เนื่องจากนักลงทุนเคยมีประสบการณ์จากการถือครองหลักทรัพย์ระยะยาวในภาวะที่เศรษฐกิจดี เมื่อเศรษฐกิจเริ่มตกต่ำทำให้การถือครองระยะยาวขาดทุนมากที่สุด ดังนั้นควรมีการอบรมนักลงทุนให้เข้าใจในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท โดยถือครองหลักทรัพย์เหมาะสมกับระยะเวลา และสภาพเศรษฐกิจในช่วงนั้น ๆ

2. เนื่องจากนักลงทุนมีการเก็งกำไรในหลักทรัพย์ระยะสั้น อย่างไรก็ตามนักลงทุนควรมีการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนในเบื้องต้น กับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ว่าคุ้มค่าหรือไม่ไม่ควรซื้อหรือขายหลักทรัพย์เร็วเกินไป จนกระทั่งไม่ได้คำนวณผลตอบแทนเปรียบเทียบ

3. นักลงทุนรายย่อยไม่สามารถสรุปได้ว่ามีกำไรหรือขาดทุน จากการลงทุนในหลักทรัพย์ เนื่องจากผู้วิจัยไม่ได้ระยะเวลาในการลงทุนของการตอบแบบสอบถาม ดังนั้น ผู้ที่จะเข้ามาทำการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการระบุเวลาในการสอบถามให้ชัดเจน เพื่อที่จะได้ทราบผลกำไร ขาดทุน ของนักลงทุนอย่างชัดเจน